



Myanmar: Quân đội lộng hành đốt phá Nhà thờ Chính tòa Banmaw

Thanh Quảng sdb - (Tin Vatican - Lisa Zengarini)

Những cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn ở Myanmar, chính quyền quân sự là thủ phạm đốt Nhà thờ Chính tòa Thánh Patrick ở Banmaw, bang Kachin, ghi thêm tội ác phạm tới các công trình tôn giáo kể từ khi đảo chính vào năm 2021.

Cuộc nội chiến ngày càng leo thang ở Myanmar đã đạt đến một cột mốc khắc nghiệt vào Chủ Nhật, ngày 16 tháng 3, khi Nhà thờ Chính tòa Công giáo ở Banmaw, một thị trấn ở phía bắc bang Kachin, bị phá hủy do hỏa hoạn.



Nhà thờ đã bị đốt do quân đội của Hội đồng Quản lý Nhà nước (SAC), chính quyền quân sự nắm quyền, tiến hành trong khu vực vào đêm trước lễ Thánh Patrick, vị Thánh bảo trợ của nhà thờ.

Theo các nguồn tin địa phương của Fides Agency, vụ hỏa hoạn bùng phát lúc 4 giờ chiều Chủ Nhật. Nhà xứ, một tòa nhà ba tầng làm trụ sở giáo phận và trường trung học của Giáo phận cũng bị quân đội đốt cháy vào ngày 26 tháng 2.

Giáo phận Banmaw hiện do Giám mục Raymond Sumlut Gam quản trị, bao phủ một khu vực rộng lớn là miền núi giáp với Trung Quốc ở phía đông. Trước cuộc xung đột nổ ra, nơi đây là nơi sinh sống của hơn

407,000 thường dân, trong đó có 27,000 người theo Công giáo, thuộc nhiều nhóm dân tộc thiểu số khác nhau.

Đây là cơ sở tôn giáo trong số nhiều công trình tôn giáo đã bị Chính phủ quân đội Miến Điện nhắm tới!



Nhà thờ Chính tòa thánh Patrick là công trình tôn giáo mới trong số nhiều công trình tôn giáo bị quân đội Miến Điện nhắm tới kể từ khi bắt đầu cuộc nội chiến vào năm 2021. Vào ngày 3 tháng 3, lực lượng vũ trang Miến Điện đã tấn công và phá hủy trung tâm mục vụ Nhà thờ Công giáo Tổng lãnh Thiên thần Micae, cũng thuộc Giáo phận Banmaw. Chính quyền quân sự cũng chịu trách nhiệm thực hiện các cuộc không kích làm hư hại Nhà thờ Thánh Tâm, ở bang Chin vào ngày 6 tháng 2.

Chính phủ được bầu lên do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo vào ngày 1 tháng 2 năm 2021, đã bị các chiến binh kháng chiến dân tộc Miến Điện theo đạo Phật phối hợp với các nhóm dân tộc đã áp bức các nhóm thiểu số như nhóm đạo Thiên chúa.

Trong bốn năm qua, các cơ quan nhân quyền và các nhà điều tra của Liên hợp quốc đã tìm thấy bằng chứng cho thấy lực lượng an ninh nhắm mục tiêu bừa bãi vào dân thường bằng đánh bom, thực hiện các cuộc hành quyết hàng loạt những người bị giam giữ trong các hoạt động và thực hiện các vụ đốt phá nhà cửa dân chúng cùng với các cơ sở tôn giáo được luật pháp quốc tế bảo vệ đặc biệt.

Tuy nhiên, bản thân lực lượng kháng chiến cũng đang phải đối mặt với sự giám sát ngày càng gia tăng. Dân quân dân tộc, từng được coi là lực lượng giải phóng, ngày càng lộng hành vì lợi ích cá nhân, gây ra sự bất bình trong dân chúng như hãng thông tấn AsiaNews đưa tin. Đây là

trường hợp của Quân đội Giải phóng Quốc gia Ta'ang (TNLA), cánh vũ trang của nhóm dân tộc Palaung đã áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc trong chính quyền Mogok ở vùng Mandalay mà họ đã giải phóng khỏi sự kiểm soát của chính quyền quân sự, gây ra các cuộc biểu tình. Theo các nguồn tin của AsiaNews, TNLA thậm chí còn dùng đến biện pháp bắt cóc đàn ông trên đường phố để lấp đầy hàng ngũ của mình.

Một lực lượng dân tộc khác, Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar (MNDAA), cũng đã bị lên án. Việc khai thác tài nguyên địa phương - chẳng hạn như hoạt động khai thác vàng do công nhân người Hán điều hành - đã gây ra tình trạng bất ổn trong cộng đồng người Kachin. Khi các cuộc biểu tình nổ ra vì sự suy thoái môi trường, lực lượng MNDAA đã phản ứng dữ dội, giết chết sáu người biểu tình.

Tương tự như vậy, tại bang Shan, người dân đã bị buộc phải thuê đất của họ để trồng chuối với giá cắt cổ, càng làm gia tăng sự phẫn nộ.

Chính quyền quân sự hứa hẹn bầu cử

Trong khi đó, khi các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn trên nhiều mặt trận khác nhau, chính quyền quân sự đã tuyên bố vào ngày 10 tháng 3 rằng họ sẽ tổ chức một cuộc bầu cử như đã hứa từ lâu. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ quân đội sẽ thực hiện cuộc bầu cử như thế nào vì họ đã mất quyền kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn vào tay các nhóm kháng chiến.

Gần 6.400 thường dân đã thiệt mạng kể từ cuộc đảo chính với hơn 28.700 người bị bắt. Cuộc nội chiến đã gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo to lớn với gần 20 triệu người trong nước cần được hỗ trợ nhân đạo và một phần ba dân số cả nước phải đối diện với tình trạng đói khổ...